



## Tránh rủi ro "cạn kiệt" không gian chính sách và giảm động lực cải cách thể chế

Đây là khuyến nghị được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo "Thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch Covid-19: Đề xuất cho Việt Nam" trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức ngày 22/4 tại Hà Nội.

► Bài & ảnh: **Tiền Dũng**

Tiếp tục đề cập đến thành công trong kiểm soát đại dịch Covid-19 của Việt Nam, TS Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM đánh giá, công tác chỉ đạo và điều hành của Chính phủ từ đầu năm 2020 cho đến nay đã thể hiện những bước chuyển phù hợp, linh hoạt và kiên định với "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Do đó, nhìn vào tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,91% trong năm 2020 và ở mức 4,48% trong quý I/2021, TS Trần Thị Hồng Minh nhận định, dù mức tăng trưởng còn thấp hơn so với trước đại dịch Covid-19, nhưng kết quả này của Việt Nam cao hơn so với hầu hết các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, được đánh giá là một trong số ít các quốc gia thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, tạo tiền đề cho phục hồi và thúc đẩy

sản xuất trong nước, báo cáo của CIEM cũng cho rằng, Việt Nam cần phải xây dựng được một kế hoạch dài hơi hơn, tránh rủi ro "cạn kiệt" không gian chính sách và giảm động lực cải cách thể chế kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục chậm phục hồi, thiếu động lực cần thiết và không thể tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ.

Cụ thể hơn, Ths Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp của CIEM phân tích, từ năm 2020 đến hết quý I/2021, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ít nhiều thể hiện được sức chống chịu cao hơn trong giai đoạn 2018-2020. Đáng chú ý, độ mở thương mại của Việt Nam tiếp tục có xu hướng gia tăng với doanh số tăng đến 25% trong năm 2020 và đang tạo đà cho những tháng đầu của năm 2021. Dù vậy, bên cạnh một số ngành sản xuất có tăng trưởng nổi bật như hóa dược, dược liệu, linh

kiện điện tử, khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, thì nhiều ngành nghề trong xã hội đặc biệt là du lịch vẫn chưa thể khắc phục được khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Đặt trong bối cảnh ấy, Ths Nguyễn Anh Dương cho rằng, quá trình phục hồi kinh tế và cải cách thể chế kinh tế trong thời gian tới cần bao gồm bốn trụ cột chính. Đó là: ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế; cải cách thể chế kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy vai trò của Nhà nước và không gian kinh tế cho khu vực tư nhân, nắm bắt thời điểm cải cách sau đại dịch.

Với những trụ cột này, CIEM xây dựng 3 kịch bản cho triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2023 gồm: kịch bản bình thường; kịch bản nới lỏng tài khóa và tiền tệ; kịch bản nới lỏng tài khóa tiền tệ cùng với cải cách thể chế. Với những kịch bản này, Ths Nguyễn Anh Dương phân tích, nếu chỉ nới lỏng tài khóa và tiền tệ, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ cao hơn, nhưng đi kèm với áp lực lạm phát lớn hơn. Trong khi đó, với kịch bản nới lỏng tài khóa và tiền tệ, song hành với cải cách thể chế, thì tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn, đi kèm với cải thiện đáng kể về năng suất với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình có thể đạt tới 6,76%/năm trong giai đoạn 2021-2023. Đây cũng chính là "chìa khóa" để Việt Nam tạo đà phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, ngay cả khi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro bất định.

Do đó, CIEM đề xuất, lộ trình chính sách cho giai đoạn 2021-2023 cần tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN, kết hợp với cải cách thể chế kinh tế trong năm 2021. Đồng thời, kết hợp giải pháp phục hồi kinh tế và cải cách thể chế trong năm 2022 và rút dần các biện pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng để tập trung vào các cải cách thể chế trong năm 2023 ■